



## **Myanmar có phải là quốc gia bạo lực nhất thế giới không?**

Thanh Quảng sdb – (Tin Vatican - Francesca Merlo)

Myanmar được mô tả là một nơi bạo lực nhất trên Trái đất vì với cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo nghiêm trọng do xung đột đang diễn ra và các cuộc xung đột trong quá khứ, với tình trạng di tản lớn lao, nghèo đói và hạn chế nhận được những sự cứu trợ nhân đạo.

Với những kinh hoàng đang diễn ra trên toàn cầu ngày nay, thật khó để tưởng tượng ra nơi nào bạo lực nhất thế giới. Tuy nhiên, theo những Dữ liệu Sự kiện và Địa điểm Xung đột Vũ trang (ACLED), có quốc gia mà các dữ liệu cho thấy mức độ kinh hoàng cao hơn so với các khu vực xung đột khác. Đó là Myanmar, một quốc gia Đông Nam Á, nơi từng được gọi là Miến Điện, nhiều thập kỷ bất ổn, một cuộc diệt chủng và giờ thì nội chiến, đã khiến những người sống sót tuyệt vọng.

Tổ chức quốc tế độc lập, phi lợi nhuận đã định nghĩa Myanmar là quốc gia bạo lực nhất thế giới qua các nghiên cứu bằng cách thu thập, phân loại và phân tích dữ liệu xung đột trên toàn cầu. Trong trường hợp này, dữ liệu của Liên hợp quốc thu thập được thật đau lòng. Kể từ cuộc xung đột dân sự nổ ra vào tháng 2 năm 2021 - sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính phủ được bầu nên - ít nhất 50.000 người đã chết, bao gồm 8.000 thường dân và khoảng 2,3 triệu người đã phải di tản!

Những số liệu thống kê trên cũng được cứu xét trong bối cảnh thực tế hiện tại, chính phủ Myanmar đang cưỡng bức người Rohingya, bao gồm

cả trẻ em, gia nhập quân đội để chiến đấu cho chính phủ trong cuộc nội chiến đang diễn ra.

## **Lịch sử xung đột ở Myanmar**

Myanmar đã phải đối diện với tình trạng hỗn loạn liên tục kể từ khi giành được độc lập khỏi sự cai trị của người Anh vào năm 1948. Đất nước này đã trải qua một số cuộc xung đột vũ trang kéo dài nhất thế giới, đặc biệt là ở các khu vực biên giới, nơi các lực lượng dân quân sắc tộc muốn tự quyền, độc lập khỏi sự đàn áp của quân đội.

Một giai đoạn cải cách chính trị ngắn ngủi dưới thời chính phủ dân sự do một nhân vật đoạt giải Nobel đó là bà Daw Aung San Suu Kyi, một nhà lãnh đạo đã không cải thiện được tình hình cho các dân tộc thiểu số. Sau chiến thắng quyết định của đảng bà trước đảng có liên hệ với quân đội trong cuộc bầu cử năm 2020, quân đội đã một lần nữa giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn đất nước, bắt giam bà Daw Aung San Suu Kyi. Dưới chính quyền do bà cầm đầu vào năm 2017, quân đội ở bang Rakhine đã đốt phá các ngôi làng của người Rohingya, giết người và buộc hàng trăm nghìn người Rohingya phải rời bỏ nhà cửa, những động biến này được Liên Hợp Quốc mô tả là sự thanh trừng sắc tộc.

Năm 2019, bà Daw Aung San Suu Kyi đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Công lý Quốc tế Hague, đối diện với các cáo buộc diệt chủng chống lại Myanmar. Bà đã biện minh cho hành động của quân đội, cho người Rohingya là "khủng bố" và công bố rằng những người lính đang bảo vệ "luật pháp".

## **ĐTC nhắc lại hoàn cảnh khốn khổ của người Rohingya, kêu gọi hòa bình từ khi chiến tranh bùng nổ.**

ĐTC thường xuyên nhấn mạnh đến tình hình khốn khổ ở Myanmar, ngài nhấn mạnh tới sự cần thiết của hòa bình trong các bài phát biểu trước công chúng. "Chúng ta đừng quên Myanmar và nhiều quốc gia khác đang bị chiến tranh", gần đây nhất, ĐTC đã thúc đẩy mạnh về hòa bình trong buổi tiếp kiến chung ngày 12/6/2024. Trong nhiều năm qua, những lời kêu gọi của ĐTC, đặc biệt cho người Rohingya vẫn không ngừng vang lên...



### **Người Rohingya là ai?**

Myanmar hiện đang bị tòa án Quốc tế ở Hague xét xử về tội diệt chủng, liên quan đến cách đối xử với người Hồi giáo Rohingya.

Tổng thư ký Liên hợp quốc, Ông Antonio Guterres đã cho người Rohingya là "một trong những người bị phân biệt đối xử tệ hại nhất trên thế giới". Người Rohingya nằm trong số nhiều nhóm dân tộc thiểu số ở Myanmar.



### ***Người tị nạn Rohingya: nạn nhân của sự im lặng toàn cầu***

Người Rohingya ở Myanmar tiếp tục bị từ chối quyền công dân và phải đối diện với nhiều hạn chế phân biệt đối xử, chẳng hạn như lệnh cấm đi lại bên ngoài cộng đồng của họ.

## **Nội chiến từ 2021 tới nay**

Kể từ tháng 2 năm 2021, mặc dù lực lượng võ trang sắc tộc đã giành được một số chiến thắng đáng kể ở các khu vực biên giới, nhưng những vị trí chiến lược về thương mại, miền trung Myanmar và các thành phố lớn vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chế độ quân sự.

Một phân tích của một tổ chức "Tìm một giải pháp cho Hòa bình Myanmar" (Myanmar Peace Monitor) cho hay mặc dù lực lượng kháng chiến đã đạt được những thành công chiến lược đáng chú ý, nhưng họ thiếu một liên minh phối hợp của một Chính phủ Thống nhất Quốc gia (NUG), điều mà nhiều người vẫn hy vọng. Phe đối lập bị chia rẽ giữa Lực lượng Phòng vệ Nhân dân (PDF) và nhiều tổ chức vũ trang sắc tộc khác nhau, nhằm đoàn kết vì một mục tiêu chung là lật đổ chế độ quân sự. Không có cơ cấu chỉ huy thống nhất hoặc những thỏa thuận chính trị vững chắc. Trong những tháng gần đây, lực lượng kháng chiến đã chiếm được 55 thành phố, nhưng Miền Trung Myanmar vẫn nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền quân sự.

## **Thiệt hại kinh tế trước cuộc xung đột**

Cuộc xung đột dân sự đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế, làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói và tồi tệ đi đáng kể trong những năm qua, với việc chính quyền quân sự nắm quyền kiểm soát các cửa khẩu biên giới quan trọng và các tuyến đường thương mại đường bộ đi đến Trung Quốc, Bangladesh và Ấn Độ.

Bất kỳ tiến bộ nào trước đây đã đạt được trong việc giảm nghèo đều đã bị xóa sổ do tình trạng di tản, mất việc làm và không có thu nhập. Trên thực tế, một báo cáo của Ngân hàng Thế giới đã nêu bật "triển vọng kinh tế rất yếu kém, với rất ít sự cứu trợ đến được các hộ gia đình Myanmar ngắn hạn và trung hạn".

Tệ hơn nữa, vào tháng 2, chính quyền quân sự đã công bố kế hoạch nghĩa vụ quân sự bắt buộc, tăng cường di cư đi các vùng nông thôn hoặc ra nước ngoài, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lao động ở một số lĩnh vực của nền kinh tế. Ngay cả trẻ em cũng không được miễn trừ khỏi việc tham gia chiến đấu.

## **Thực tế nhân đạo**

Việc quân đội quản lý nền kinh tế yếu kém đã dẫn đến cuộc khủng hoảng dân số, làm tăng gấp đôi tỷ lệ nghèo đói kể từ tháng 3 năm 2020. Theo

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, gần một nửa dân số hiện đang sống trong cảnh nghèo đói, với các cộng đồng nông thôn có nguy cơ chết đói khi quân đội áp đặt thêm các hạn chế đối với các khu vực bị bạo lực và xung đột hoành hành. Tệ hơn nữa, các tuyến đường tiếp tế chính và đường thủy trên khắp đất nước đã bị đóng, ngăn cản các nhân viên cứu trợ tiếp cận 17,6 triệu người đang cần sự giúp đỡ.

### **Nơi bạo lực nhất thế giới**



*Ít nhất 15 người chết trong vụ hỏa hoạn lớn tại trại tị nạn Rohingya ở Bangladesh*

Trước tình hình bất ổn liên miên, bạo lực sắc tộc, bất ổn chính trị và khó khăn kinh tế mà Myanmar phải chịu trong những thập kỷ qua, có vẻ như việc Myanmar được liệt kê vào danh sách là nơi bạo lực nhất thế giới là điều không thể tránh khỏi. Vì trẻ em tiếp tục bị bắt đi chiến đấu, các nhóm thiểu số tiếp tục bị đàn áp và những người tị nạn Rohingya tiếp tục bị "ẩn núp" tại Cox Bazar của Bangladesh mà không có quốc tịch! Người ta không khỏi tự hỏi, cộng đồng quốc tế ở đâu? Tại sao Myanmar lại bị các phương tiện truyền thông chính thống phương Tây lãng quên, mà tập trung vào các cuộc xung đột khác? Đức Phanxicô đã không ngừng xin thế giới và chúng ta hãy nhớ đến tất cả những người đang đau khổ trên thế giới, bởi vì sự khởi đầu của một thảm họa nhân đạo không có nghĩa là sự kết thúc của một thảm họa khác!"